

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



Building a better
working world

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้ รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน โดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการพัฒนาระบบ ประมาณการต้นทุน โครงการตามสัญญา และสำรองเพื่อผลขาดทุนสำหรับ โครงการตามสัญญาไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.1 ข้าพเจ้าพิจารณา ว่า การรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้พัฒนาระบบที่กลุ่มบริษัทรับรู้ในแต่ละงวดมีจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กระบวนการในการวัดมูลค่ารวมถึงรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้รายได้และ ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประเมินขั้นความสำเร็จ ของงานและความน่าจะเป็นของ โอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนและวัดมูลค่าผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิด ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญา

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มีขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการใน การทำสัญญา การประมาณการและการปรับเปลี่ยนต้นทุน โครงการ การบันทึกรับรู้รายได้ และการประมาณการขั้น ความสำเร็จของงานและผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญา โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือก ตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้



Building a better
working world

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มเลือกสัญญาบริการพัฒนาระบบที่ทำกับลูกค้าเพื่อ

- พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้
- สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับเงื่อนไขและความเสี่ยงต่าง ๆ ของสัญญาดังกล่าวเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น
- สอบถามผู้บริหารและทำความเข้าใจกระบวนการที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประเมินขั้นความสำเร็จของงานและการประมาณต้นทุนตลอดทั้งโครงการ ตรวจสอบประมาณการต้นทุน โครงการกับแผนงบประมาณสำหรับแต่ละโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ และสุ่มตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับเอกสารประกอบรายการ
- ตรวจสอบขั้นความสำเร็จของงานที่ประมาณ โดยผู้บริหาร โครงการกับรายงานการประเมินที่ส่งให้ผู้ว่าจ้าง และขอหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับผิดชอบโครงการ และสอบทานเหตุผลที่สนับสนุนข้อสรุปที่ผู้บริหารได้จากการเปรียบเทียบระหว่างขั้นความสำเร็จของงานที่ประเมินโดยผู้บริหาร โครงการและขั้นความสำเร็จของงานที่เกิดจากต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น
- ประเมินการประมาณผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้บริหาร โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นของโครงการ
- ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้ซึ่งถูกบันทึกผ่านสมุดรายวันทั่วไปเพื่อหาความผิดปกติในการบันทึกการดังกล่าว
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การรับรู้รายได้จากการขาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีธุรกิจหลัก คือ จำหน่ายระบบสารสนเทศไอที ระบบสารสนเทศเครือข่ายและระบบสารสนเทศโทรคมนาคม กลุ่มบริษัทดังกล่าวเข้าทำสัญญากับลูกค้าจำนวนมากและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับลูกค้ามีความหลากหลาย ทำให้รายการขายของกลุ่มบริษัทดังกล่าวมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่ซับซ้อน ดังนั้นกลุ่มบริษัทดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท โดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่สำคัญของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างรายการขายระหว่างปีเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไข และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.3 ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน ดังนั้น อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่เพียงพอซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในจำนวนที่สูงเกินไป

ข้าพเจ้าได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ และได้ประเมินข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดยทำการสอบทานเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและความสม่าเสมอของการใช้นโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาในการเก็บหนี้และการเคลื่อนไหวของลูกหนี้และตรวจสอบการรับชำระเงินจากลูกหนี้ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้



Building a better
working world

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปลักษณะการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า



Building a better
working world

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ออกแบบไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

พิมพ์ใจ มานิตจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2560	2559	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	60,724,660	222,761,766	9,328,437	191,773,961
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	588,638,146	518,766,796	445,216,722	390,390,614
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระที่ครบกำหนด					
รับชำระภายในหนึ่งปี	9	2,553,947	-	2,553,947	-
สินค้างคงเหลือ	6, 10	170,355,511	151,416,055	119,751,474	95,739,779
สินทรัพย์ถาวรที่ถือไว้เพื่อขาย		-	1,645,791	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	35,086,634	33,253,043	27,237,136	26,503,375
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		857,358,898	927,843,451	604,087,716	704,407,729
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	12	95,586,000	65,290,000	70,086,000	44,480,000
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	7,841,016	8,474,000	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	96,550,110	96,650,110
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระที่ถึงกำหนด					
ชำระเกินกว่าหนึ่งปี	9	348,051	-	348,051	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	20,903,818	19,800,394	5,786,262	6,090,230
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	3,449,110	2,705,571	163,081	240,766
สิทธิการเช่า	17	1,649,674	2,510,375	1,649,674	2,510,375
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี	26	10,366,774	8,558,209	9,815,491	7,666,151
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		22,630,746	12,465,218	20,001,581	11,031,952
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		162,775,189	119,803,767	204,400,250	168,669,584
รวมสินทรัพย์		1,020,134,087	1,047,647,218	808,487,966	873,077,313

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมวดหมู่	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2560	2559	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ตรีสตรีซีท	18	164,610,379	255,790,025	113,471,636	180,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 19	340,662,835	260,912,440	243,410,138	206,973,329
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	1,735,479	1,411,098	1,045,947	875,224
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	93,130,707	47,799,901	93,130,707	47,799,901
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	35,000,000	45,000,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,326,249	4,112,504	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		40,772,376	84,350,770	34,177,403	75,411,511
รวมหนี้สินหมุนเวียน		642,238,025	654,376,738	520,235,831	556,059,965
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	2,772,680	3,555,169	2,263,344	2,742,468
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	4,400,086	14,698,700	4,400,086	14,698,700
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	22	15,682,266	14,684,615	12,376,792	9,974,646
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		22,855,032	32,938,484	19,040,222	27,415,814
รวมหนี้สิน		665,093,057	687,315,222	539,276,053	583,475,779

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 320,536,266 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	320,536,266	320,536,266	320,536,266	320,536,266
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 254,299,746 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
(2559: หุ้นสามัญ 254,298,158 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	23	254,299,746	254,298,158	254,299,746
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	23	117,150,669	117,143,920	117,150,669
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	24	25,429,816	25,429,816	25,429,816
ยังไม่ได้จัดสรร		(37,726,066)	(33,870,220)	(127,668,318)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		359,154,165	363,001,674	269,211,913
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		(4,113,135)	(2,669,678)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		355,041,030	360,331,996	269,211,913
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,020,134,087	1,047,647,218	808,487,966

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2560	2559	
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ	6	657,582,158	573,967,293	620,347,943	515,561,079
รายได้จากการขาย		612,160,221	544,907,294	17,268,424	20,404,967
รายได้เงินปันผล	6	-	-	9,113,578	22,783,945
รายได้อื่น	6	15,709,940	8,679,178	7,520,727	8,056,248
รวมรายได้		1,285,452,319	1,127,553,765	654,250,672	566,806,239
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบ	6	527,471,962	473,974,899	507,062,919	434,304,866
ต้นทุนขาย		507,369,296	443,865,769	9,665,749	10,723,022
ค่าใช้จ่ายในการขาย		38,765,099	35,974,916	16,703,921	16,996,673
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		184,078,238	247,406,156	122,780,414	210,804,075
รวมค่าใช้จ่าย		1,257,684,595	1,201,221,740	656,213,003	672,828,636
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน					
ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้		27,767,724	(73,667,975)	(1,962,331)	(106,022,397)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	13.2	(2,024,688)	(2,843,989)	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้		25,743,036	(76,511,964)	(1,962,331)	(106,022,397)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	6	(21,126,026)	(28,680,607)	(19,480,330)	(26,651,718)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		4,617,010	(105,192,571)	(21,442,661)	(132,674,115)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	26	(8,191,308)	(10,133,484)	1,883,286	242,087
ขาดทุนสำหรับปี		(3,574,298)	(115,326,055)	(19,559,375)	(132,432,028)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์					
ประกันภัย	22	(1,048,229)	(3,047,910)	(1,048,229)	(2,488,605)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	26	209,646	609,582	209,646	497,721
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(838,583)	(2,438,328)	(838,583)	(1,990,884)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(4,412,881)	(117,764,383)	(20,397,958)	(134,422,912)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตจีนเนต รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
การแบ่งปันขาดทุน				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(3,017,263)	(100,751,701)	(19,559,375)	(132,432,028)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(557,035)	(14,574,354)		
	<u>(3,574,298)</u>	<u>(115,326,055)</u>		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(3,855,846)	(103,186,643)	(20,397,958)	(134,422,912)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(557,035)	(14,577,740)		
	<u>(4,412,881)</u>	<u>(117,764,383)</u>		
ขาดทุนต่อหุ้น	27			
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(0.01)	(0.40)	(0.08)	(0.52)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	<u>254,299,159</u>	<u>254,286,832</u>	<u>254,299,159</u>	<u>254,286,832</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินทออร์บชั่นเนล ทรัสทีช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงฐานะการเงินของผู้ออกหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม							(หน่วย: บาท)
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ			ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		ส่วนของผู้ถือหุ้น		
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไร (ขาดทุน) สะสม	กำไร (ขาดทุน) สะสม	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	รวม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	254,267,678	117,014,380	25,426,768	82,032,855	478,741,681	11,228,673	489,970,354	
ขาดทุนส่วนรับปี	-	-	-	(100,751,701)	(100,751,701)	(14,574,354)	(115,326,055)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส่วนรับปี	-	-	-	(2,434,942)	(2,434,942)	(3,386)	(2,438,328)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส่วนรับปี	-	-	-	(103,186,643)	(103,186,643)	(14,577,740)	(117,764,383)	
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)	-	-	3,048	(3,048)	-	-	-	
เพิ่มทุนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 23)	30,480	129,540	-	-	160,020	-	160,020	
หุ้นสามัญของบริษัทย่อยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	4,900,000	4,900,000	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง	-	-	-	-	-	(2,004,556)	(2,004,556)	
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(12,713,384)	(12,713,384)	-	(12,713,384)	
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	(2,216,055)	(2,216,055)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	254,298,158	117,143,920	25,429,816	(33,870,220)	363,001,674	(2,669,678)	360,331,996	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	254,298,158	117,143,920	25,429,816	(33,870,220)	363,001,674	(2,669,678)	360,331,996	
ขาดทุนส่วนรับปี	-	-	-	(3,017,263)	(3,017,263)	(557,035)	(3,574,298)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส่วนรับปี	-	-	-	(838,583)	(838,583)	-	(838,583)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส่วนรับปี	-	-	-	(3,855,846)	(3,855,846)	(557,035)	(4,412,881)	
เพิ่มทุนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 23)	1,588	6,749	-	-	8,337	-	8,337	
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	(886,422)	(886,422)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	254,299,746	117,150,669	25,429,816	(37,726,066)	359,154,165	(4,113,135)	355,041,030	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	254,267,678	117,014,380	25,426,768	39,868,984	436,577,810
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(132,432,028)	(132,432,028)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(1,990,884)	(1,990,884)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(134,422,912)	(134,422,912)
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)	-	-	3,048	(3,048)	-
เพิ่มทุนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ	30,480	129,540	-	-	160,020
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 23)	-	-	-	(12,713,384)	(12,713,384)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(107,270,360)	(107,270,360)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	254,298,158	117,143,920	25,429,816	(107,270,360)	289,601,534
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	254,298,158	117,143,920	25,429,816	(107,270,360)	289,601,534
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(19,559,375)	(19,559,375)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(838,583)	(838,583)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(20,397,958)	(20,397,958)
เพิ่มทุนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ	1,588	6,749	-	-	8,337
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 23)	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	254,299,746	117,150,669	25,429,816	(127,668,318)	269,211,913

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	4,617,010	(105,192,571)	(21,442,661)	(132,674,115)
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,024,688	2,843,989	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,129,038	9,456,603	2,481,565	3,384,863
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม	54,843	-	54,843	-
หนี้สงสัยจะสูญ	26,641,294	106,024,363	17,552,056	98,497,180
หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	40,000,000
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)	5,300,549	4,115,412	(21,068)	127,656
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,391,704)	-	-	-
ประมาณการค่าเบี้ยปรับโครงการล่าช้า	9,597,930	-	9,597,930	-
รายได้เงินปันผล	-	-	(9,113,578)	(22,783,945)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	(1,547,715)	170,056	(1,502,990)	680,673
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	464,102
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	1,391,704	100,000	8,960,000
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,807,980	833,464	1,353,917	549,067
โอนกลับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,683,449)	-	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(196,102)	27,982	10,324	(2,081,007)
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	5,960	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	(721,057)	(1,081,474)	(803,694)	(3,078,028)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน	315,649	493,874	217,634	367,288
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	11,717,552	11,707,066	10,589,733	11,920,326
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	65,672,466	30,790,468	9,074,011	4,334,060
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(96,686,114)	110,127,809	(72,549,046)	182,034,808
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ	(2,741,998)	914,877	(2,741,998)	914,877
สินค้าคงเหลือ	(24,240,005)	(36,527,759)	(23,990,627)	(5,626,514)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4,760,294)	13,408	(5,786,449)	5,071,068
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,935,245	(5,645,773)	6,137,104	(5,682,008)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	71,914,206	(77,443,954)	27,276,609	(107,834,671)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(43,578,394)	16,625,083	(41,234,108)	12,701,471
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	(175,109)	-	-	-
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(29,659,997)	38,854,159	(103,814,504)	85,913,091
ดอกเบี้ยรับ	731,305	1,170,631	814,502	3,184,734
รับคืนภาษีเงินได้	-	2,111,810	-	1,637,660
จ่ายภาษีเงินได้	(24,610,721)	(30,312,550)	(11,610,453)	(19,807,734)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(53,539,413)	11,824,050	(114,610,455)	70,927,751

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตระบบเน็ตเวิร์ก รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินปันผลรับ	-	-	9,113,578	22,783,945
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(8,862,829)	(13,330,406)	(357,550)	(777,992)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,597,113	3,121,669	1,508,245	2,579,989
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	(83,000,000)
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	43,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	-	(2,004,557)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(1,250,000)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(5,100,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	2,085,898
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาวะค่าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	(30,296,000)	6,000,000	(25,606,000)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(37,561,716)	(7,463,294)	(15,341,727)	(18,428,160)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เข้าหนี้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้น (ลดลง)	17,898,515	(32,196,858)	42,471,636	(61,288,202)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	335,615,318	455,900,000	210,170,000	454,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(444,693,479)	(341,000,000)	(319,170,000)	(341,000,000)
เงินสดรับจากการกู้ยืมบุคคลภายนอก	-	7,000,000	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่บุคคลภายนอก	-	(7,000,000)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	21,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(10,000,000)	(6,000,000)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	54,000,000	68,000,000	54,000,000	68,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	(17,989,901)	(5,501,399)	(17,989,901)	(5,501,399)
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน	(1,032,750)	-	(1,032,750)	-
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(1,759,977)	(4,176,806)	(1,195,317)	(3,726,724)
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	8,337	160,020	8,337	160,020
เงินสดรับค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	4,900,000	-	-
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่ายส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	(886,422)	(2,216,055)	-	-
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(967)	(12,450,729)	(967)	(12,450,729)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(12,094,651)	(12,070,690)	(9,754,380)	(11,628,065)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(70,935,977)	119,347,483	(52,493,342)	101,564,901
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(162,037,106)	123,708,239	(182,445,524)	154,064,492
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	222,761,766	99,053,527	191,773,961	37,709,469
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	60,724,660	222,761,766	9,328,437	191,773,961

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตข้ามแดน รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	1,301,869	4,101,197	886,916	3,876,587
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,048,229	3,047,910	1,048,229	2,488,605
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ถาวรที่ถือไว้เพื่อขาย	-	1,645,791	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจำหน่ายและให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศไอที ระบบสารสนเทศเครือข่ายและระบบสารสนเทศโทรคมนาคม ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ เลขที่ 23/106 - 108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2560	2559
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายสินค้าไอทีและอุปกรณ์เครือข่าย เฉพาะตลาดลูกค้าระดับองค์กร	ไทย	91.14	91.14

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2560	2559
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์คอมพิวเตอร์ จำกัด	ให้บริการให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาด้าน ระบบสารสนเทศแบบครบวงจร (IT Total Service Solutions)	ไทย	92.00	92.00
บริษัท ทีวี. เทเลคอม จำกัด	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ บริหาร โครงการ และบำรุงรักษาด้านระบบ สนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ	ไทย	99.99	99.99
บริษัท ไออาร์ซีที คลาวด์ เซอร์วิส จำกัด	ให้บริการออกแบบ ให้คำปรึกษาทางระบบ สารสนเทศบนคลาวด์ (Integrated Cloud Service Agency)	ไทย	50.99	50.99
บริษัท เอช อาร์ ซี ที จำกัด	จำหน่ายและติดตั้งระบบสารสนเทศไอที ระบบสารสนเทศเครือข่าย และระบบ สารสนเทศโทรคมนาคม	ไทย	50.99	50.99
บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	จำหน่ายหรือให้บริการติดตั้งเกี่ยวกับระบบ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบ โทรคมนาคม	ไทย	50.99	50.99

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามี การควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- 2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดทำให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดทำให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ

รายได้จากการให้บริการพัฒนาระบบรับรู้เป็นรายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานบริการซึ่งกำหนดจากอัตราส่วนของต้นทุนค่าบริการที่ให้จนถึงปัจจุบันเทียบกับประมาณการต้นทุนค่าบริการทั้งสิ้นที่ต้องให้บริการ ซึ่งประเมินและรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญโครงการของบริษัทฯ โดยจะบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนสำหรับงานโครงการทั้งจำนวนเมื่อทราบแน่ชัดว่างานโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน รายได้ค่าบริการบำรุงรักษาจะรับรู้เป็นรายได้ในแต่ละเดือน โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา

รายได้จากการขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการติดตั้งและตรวจสอบ บริษัทฯจะรับรู้รายได้หากผู้ซื้อยอมรับสินค้าเมื่อการติดตั้งและสินค้าได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว

รายได้จากการให้บริการที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาแสดงอยู่ภายใต้รายการ “รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ” ซึ่งรวมอยู่ใน “ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน รายได้ที่ยังไม่ให้บริการแต่ได้รับชำระตามสัญญาแสดงอยู่ภายใต้รายการ “รายได้รับล่วงหน้า” ซึ่งรวมอยู่ใน “หนี้สินหมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้านับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้จากการขายตามสัญญาผ่อนชำระจะรับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่ขาย โดยราคาขายเป็นมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ย อัตราคิดลดที่ใช้คืออัตราดอกเบี้ยที่กำหนดขึ้น สำหรับรายได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและวัสดุหีบห่อ แสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน - ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

งานระหว่างทำตามสัญญา แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่อย่างไรจะต่ำกว่า ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนของค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่างานผู้รับเหมาช่วงและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคา สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ราคาซื้อและต้นทุนที่เกี่ยวข้องอื่นเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุง ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคาร	20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารเช่า	20 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5 ปี
เครื่องมือเครื่องใช้	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

สิทธิการเช่าตัดจ่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือ คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผล กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่าย สินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และ บริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูปมีอายุการให้ประโยชน์ 3 - 7 ปี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม ไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่ารถยนต์และเครื่องใช้สำนักงานที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่าสินทรัพย์ดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อมาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากัน ได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.13 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.14 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประเมินการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาบริการพัฒนาระบบ

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากงานค่าบริการพัฒนาระบบ โดยอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จของงานพัฒนาระบบตามสัญญา เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของงานพัฒนาระบบตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ ขั้นความสำเร็จของงานพัฒนาระบบถูกกำหนดโดยพิจารณาจากการสำรวจและประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณขั้นความสำเร็จของงาน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย

ประมาณการต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบ

บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของงานพัฒนาระบบที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรงและค่าวัสดุที่ต้องใช้ในการให้บริการพัฒนาระบบ กับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่ำเสมอและทุกราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระสำคัญ

สำรองเพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการ

ฝ่ายบริหารได้ทำการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการแต่ละโครงการจากประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และสถานะการณ์ปัจจุบัน

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือ แต่ละรายการ โดยคำนึงถึงการวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ การใช้ประมาณการจากข้อมูลสถิติการขายในอดีต อายุของสินทรัพย์หรือการขายคงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้ำค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการค้ำค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย
บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทีวี. เทเลคอม จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน))	บริษัทย่อย
บริษัท สิงห์คอม อินเทอร์เน็ต กรุ๊ป จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน))	บริษัทร่วม
บริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2560	2559	2560	2559	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ	-	-	836	1,976	ตามที่ตกลงร่วมกัน
เงินปันผลรับ	-	-	9,114	22,784	ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ	-	-	1,455	2,644	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินค้าและบริการ	-	-	6,650	27,776	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	2,265	2,701	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าธรรมเนียมการค้าประกัน	-	-	111	-	ตามที่ตกลงร่วมกัน
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</u>					
ค่าธรรมเนียมการค้าประกัน	236	-	-	-	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ (หมายเหตุ 8)</u>					
บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	-	161	188
บริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30,900	17,801	-	-
กรรมการของบริษัทย่อย	กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	58	35	-	-
บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด	บริษัทร่วม	-	254	-	-
รวม		30,958	18,090	161	188
<u>งานระหว่างทำ (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือ)</u>					
บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	2,872
รวม		-	-	-	2,872

(หน่วย: พันบาท)

ลักษณะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		2560	2559	2560	2559
ความสัมพันธ์					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 19)					
บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	-	3,541	392
บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์					
คอมพิวติ้ง จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	124	25,190
บริษัท ทีวี. เทเลคอม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	10,905	7,695
บริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ไพรส์					
จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	31,276	5,108	-	-
กรรมการของบริษัทย่อย	กรรมการ/ผู้ถือหุ้น				
	ของบริษัทย่อย	1,756	1,378	-	-
รวม		33,032	6,486	14,570	33,277

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	ในระหว่างปี			
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	40,000	-	-	40,000
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ				
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	(40,000)	-	-	(40,000)
สุทธิ	-	-	-	-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยข้างต้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12.00 ต่อปี เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและมีกำหนดให้ชำระคืนภายในเดือนธันวาคม 2559 ถึงมกราคม 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ทยุติรับรู้อยู่แล้ว

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
บริษัท ทีวี. เทเลคอม จำกัด	45,000	-	(10,000)	35,000
รวม	45,000	-	(10,000)	35,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยข้างต้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.80 ถึง 6.00 ต่อปี (2559: ร้อยละ 5.80 ถึง 7.50 ต่อปี) เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	33,261	43,707	21,699	24,618
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	715	517	292	359
รวม	33,976	44,224	21,991	24,977

การค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18 และ 31.5

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินสด	15	23	3	8
เงินฝากธนาคาร	60,710	222,739	9,325	191,766
รวม	60,725	222,762	9,328	191,774

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 1.10 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.125 ถึง 1.10 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 1 เดือน	-	-	-	-
1 - 2 เดือน	-	-	-	-
2 - 3 เดือน	-	-	-	-
3 - 6 เดือน	-	-	-	-
6 - 12 เดือน	-	15,032	-	-
เกิน 12 เดือนขึ้นไป	15,032	-	-	-
รวม	15,032	15,032	-	-
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(15,032)	(7,516)	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	-	7,516	-	-

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	466,546	303,105	464,482	302,770
ตัวเงินรับการค้า	31,199	31,422	22,632	13,383
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	92,590	127,521	16,655	57,684
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 1 เดือน	25,371	20,591	1,539	1,135
1 - 2 เดือน	2,318	1,779	1,623	1,570
2 - 3 เดือน	916	4,975	865	2,829
3 - 6 เดือน	37,252	47,700	36,354	47,700
6 - 12 เดือน	3,044	23,533	2,928	23,533
เกิน 12 เดือนขึ้นไป	628	24,478	600	24,478
รวม	659,864	585,104	547,678	475,082
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(117,691)	(99,990)	(117,691)	(99,979)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	542,173	485,114	429,987	375,103
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	542,173	492,630	429,987	375,103
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,584)	-	-	-
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	30,958	10,574	161	188
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	46,465	26,137	15,230	15,288
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	588,638	518,767	445,217	390,391

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระของงาน โครงการสัญญาจ้างเหมาโครงการหนึ่งเป็นจำนวน 99.3 ล้านบาท เนื่องจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาเกินกว่ากำหนดระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญาและได้รับแจ้งให้ยุติการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกประมาณการค่าปรับตามสัญญาและค่าเรือถอนไว้ในบัญชีเป็นจำนวนรวมประมาณ 12.9 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาจากผู้ว่าจ้างดังกล่าวแล้ว

ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งว่าจะพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างเหมาจากผู้ว่าจ้างของงาน โครงการสัญญาจ้างเหมาโครงการหนึ่งเนื่องจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาเกินกว่ากำหนดระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญา นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้บันทึกประมาณการค่าปรับตามสัญญาเพิ่มเติมในบัญชีจำนวนประมาณ 4.9 ล้านบาท และบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระของงาน โครงการสัญญาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวเป็นจำนวน 17.7 ล้านบาทแล้ว

9. ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ

9.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ		ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ		ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ		รวม	
	ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ระหว่าง 1 - 2 ปี	ระหว่าง 1 - 2 ปี	ระหว่าง 1 - 2 ปี	ชำระที่เกินกำหนดชำระ	ชำระที่เกินกำหนดชำระ	รวม	รวม
2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ	2,627	-	350	-	640	800	3,617	800
หัก: ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	(73)	-	(2)	-	-	-	(75)	-
รวม	2,554	-	348	-	640	800	3,542	800
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	(640)	(800)	(640)	(800)
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ - สุทธิ	2,554	-	348	-	-	-	2,902	-

9.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ (สุทธิจากดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้) จำแนกตามอายุหนี้ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

อายุหนี้ค้างชำระ	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	2,377	-
ค้างชำระ		
1 - 3 เดือน	525	-
4 - 6 เดือน	-	-
7 - 12 เดือน	-	-
เกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป	640	800
รวม	3,542	800
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(640)	(800)
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ - สุทธิ	2,902	-

- 9.3 สัญญาผ่อนชำระของบริษัทฯมีระยะเวลาตามสัญญาโดยประมาณ 22 - 36 เดือน และมีกำหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุกงวด

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
สินค้าสำเร็จรูป	62,025	60,180	(15,752)	(10,451)	46,273	49,729
งานระหว่างทำ	118,162	100,216	-	-	118,162	100,216
วัสดุหีบห่อ	1	1,035	-	-	1	1,035
สินค้ำระหว่างทาง	5,920	436	-	-	5,920	436
รวม	186,108	161,867	(15,752)	(10,451)	170,356	151,416

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
สินค้าสำเร็จรูป	10,493	2,796	(1,259)	(1,280)	9,234	1,516
งานระหว่างทำ	110,516	94,133	-	-	110,516	94,133
วัสดุหีบห่อ	1	-	-	-	1	-
สินค้ำระหว่างทาง	-	91	-	-	-	91
รวม	121,010	97,020	(1,259)	(1,280)	119,751	95,740

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	4,494	6,069	582	2,417
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ	6,826	8,975	4,876	7,008
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย	12,628	17,498	11,554	16,705
ลูกหนี้กรมสรรพากร	10,207	6	9,892	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้ำ	272	226	272	-
อื่น ๆ	660	479	61	373
รวม	35,087	33,253	27,237	26,503

12. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารและหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของ บริษัทฯและบริษัทย่อย

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม										
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย		ค่าเผื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตาม วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ		
			2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	
			ร้อยละ	ร้อยละ									
บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 25)	บริหารและกำจัดขยะ	ไทย	22.8	22.8	13,750	13,750	7,841	9,866	-	(1,392)	7,841	8,474	

13.2 ส่วนแบ่งขาดทุน

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินรวม	
	ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมในระหว่างปี	
	2560	2559
บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด	(2,025)	(2,844)

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวมสำหรับ		ขาดทุนสำหรับปี	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด	55.00	50.00	49.00	49.42	17.64	9.96	6.11	9.31	(8.10)	(11.38)

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่า		สุทธิ	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
			ร้อยละ	ร้อยละ						
บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)	50,000	50,000	91.14	91.14	45,568	45,568	-	-	45,568	45,568
บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด	10,000	10,000	92.00	92.00	9,200	9,200	(5,943)	(5,943)	3,257	3,257
บริษัท ทีวี. เทลคอม จำกัด	35,000	35,000	99.99	99.99	50,410	50,410	(2,840)	(2,840)	47,570	47,570
บริษัท ไออาร์ซีที คลาวด์ เซอร์วิส จำกัด	2,500	2,500	50.99	50.99	1,275	1,275	(1,120)	(1,020)	155	255
บริษัท สิงห์คอม อินเทอร์เน็ต กรุ๊ป จำกัด	10,000	10,000	50.99	50.99	5,100	5,100	(5,100)	(5,100)	-	-
รวม					111,553	111,553	(15,003)	(14,903)	96,550	96,650

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) อนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม								
	ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคารสำนักงาน และอาคารเช่า	เครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	เครื่องมือ เครื่องใช้	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน									
1 มกราคม 2559	1,015	1,135	10,015	51,108	5,522	111	14,284	886	84,076
ซื้อเพิ่ม	-	-	365	9,874	974	-	3,876	1,341	16,430
โอนเข้า/ออก	-	-	1,846	(1,859)	9	-	-	(1,855)	(1,859)
จำหน่าย	-	-	-	(1,001)	-	-	(6,156)	-	(7,157)
31 ธันวาคม 2559	1,015	1,135	12,226	58,122	6,505	111	12,004	372	91,490
ซื้อเพิ่ม	-	-	189	6,878	494	-	1,476	43	9,080
โอนเข้า/ออก	-	-	-	415	-	-	-	(415)	-
จำหน่าย	-	-	-	(1,108)	-	-	(5,629)	-	(6,737)
31 ธันวาคม 2560	1,015	1,135	12,415	64,307	6,999	111	7,851	-	93,833

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม								
	ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง				ยานพาหนะ	สินทรัพย์	
			อาคารสำนักงาน และอาคารเช่า	เครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	เครื่องมือ เครื่องใช้		ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
1 มกราคม 2559	-	1,135	9,992	43,480	5,262	107	7,327	-	67,303
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	334	5,617	175	3	2,336	-	8,465
โอนเข้า/ออก	-	-	-	(213)	-	-	-	-	(213)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	(970)	-	-	(2,895)	-	(3,865)
31 ธันวาคม 2559	-	1,135	10,326	47,914	5,437	110	6,768	-	71,690
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	464	5,683	295	1	1,483	-	7,926
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	(1,063)	-	-	(5,624)	-	(6,687)
31 ธันวาคม 2560	-	1,135	10,790	52,534	5,732	111	2,627	-	72,929
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2559	1,015	-	1,900	10,208	1,068	1	5,236	372	19,800
31 ธันวาคม 2560	1,015	-	1,625	11,773	1,267	-	5,224	-	20,904
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2559 (3.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									8,465
2560 (3.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									7,926

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง				ยานพาหนะ	รวม	
			อาคารสำนักงาน และอาคารเช่า	เครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	เครื่องมือ เครื่องใช้			
ราคาทุน									
1 มกราคม 2559	1,015	1,135	7,738	11,677	5,019	97	11,785	38,466	
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	560	-	-	3,876	4,436	
จำหน่าย	-	-	-	-	-	-	(6,156)	(6,156)	
31 ธันวาคม 2559	1,015	1,135	7,738	12,237	5,019	97	9,505	36,746	
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	329	28	-	887	1,244	
จำหน่าย	-	-	-	(15)	-	-	(5,628)	(5,643)	
31 ธันวาคม 2560	1,015	1,135	7,738	12,551	5,047	97	4,764	32,347	
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
1 มกราคม 2559	-	1,135	7,738	10,184	4,995	96	6,933	31,081	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	-	628	5	1	1,836	2,470	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	-	-	-	(2,895)	(2,895)	
31 ธันวาคม 2559	-	1,135	7,738	10,812	5,000	97	5,874	30,656	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	-	620	9	-	915	1,544	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	(15)	-	-	(5,624)	(5,639)	
31 ธันวาคม 2560	-	1,135	7,738	11,417	5,009	97	1,165	26,561	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2559	1,015	-	-	1,425	19	-	3,631	6,090	
31 ธันวาคม 2560	1,015	-	-	1,134	38	-	3,599	5,786	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2559 (0.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								2,470	
2560 (0.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								1,544	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 60 ล้านบาท (2559: 60 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ 24 ล้านบาท (2559: 27 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและเครื่องใช้สำนักงานซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท (2559: 6 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4 ล้านบาท (2559: 4 ล้านบาท))

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ลิขสิทธิ์ โปรแกรมสำเร็จรูป	ลิขสิทธิ์ โปรแกรมสำเร็จรูป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:		
ราคาทุน	3,990	331
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(541)	(168)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	3,449	163
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:		
ราคาทุน	2,904	331
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(198)	(90)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	2,706	241

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	2,706	189	241	77
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	505	423	-	218
ซื้อเพิ่มโปรแกรมสำเร็จรูประหว่าง ติดตั้ง	581	2,225	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	(343)	(131)	(78)	(54)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	3,449	2,706	163	241

17. สิทธิการเช่า

มูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	2,510	3,371
ค่าตัดจำหน่ายระหว่างปี	(860)	(861)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,650	2,510

18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	4.500 - 5.025	72,822	181,900	71,000	180,000
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	4.500 - 5.025	91,788	73,890	42,472	-
รวม		164,610	255,790	113,472	180,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีททั้งหมดจำนวนเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหลายแห่งมีวงเงินรวม 580 ล้านบาท โดยมีกำหนดระยะเวลา 88 - 120 วัน และ 117 - 185 วัน ตามลำดับ ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.500 - 5.025 ต่อปี และร้อยละ 5.000 - 5.025 ต่อปี ตามลำดับ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทของบริษัทฯมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นบัญชีเงินฝากประจำและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทฯ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทของบริษัทฯมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยบริษัทฯ และมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นบัญชีเงินฝากประจำและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทฯ

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	247,290	201,588	180,738	133,791
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,575	-	12,727	32,421
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	60,341	52,838	48,102	39,905
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18,457	6,486	1,843	856
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	340,663	260,912	243,410	206,973

20. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2560	2559
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	4,919	5,567
หัก: ดอกเบี่ยรอกการตัดจำหน่าย	(411)	(601)
รวม	4,508	4,966
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,735)	(1,411)
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,773	3,555

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	3,645	4,082
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(336)	(465)
รวม	3,309	3,617
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,046)	(875)
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,263	2,742

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทที่สามซึ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและเครื่องใช้สำนักงานใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญา มีระยะเวลา 4 และ 5 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,969	2,950	4,919
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(234)	(177)	(411)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,735	2,773	4,508

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,225	2,420	3,645
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(179)	(157)	(336)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,046	2,263	3,309

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,700	3,867	5,567
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอกการตัดบัญชี	(289)	(312)	(601)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,411	3,555	4,966

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,076	3,006	4,082
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอกการตัดบัญชี	(201)	(264)	(465)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	875	2,742	3,617

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
เงินกู้ยืมจากธนาคาร	98,509	62,499
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	(978)	-
สุทธิ	97,531	62,499
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(23,361)	(9,880)
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปีซึ่งแสดงเป็นหนี้สิน หมุนเวียน (โปรดดูรายละเอียดในสองย่อหน้าสุดท้าย ของหมายเหตุข้อนี้)	(69,770)	(38,000)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	4,400	14,699

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร และมีการเคลื่อนไหวของเงิน
กู้ยืมระหว่างปี ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินกู้ยืม	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ					ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ตัดจำหน่าย ค่าธรรมเนียม ทางการเงิน	จ่าย ค่าธรรมเนียม ทางการเงิน	ลดลง ระหว่างปี	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	38,000	54,000	55	(1,033)	(8,190)	82,832
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	24,499	-	-	-	(9,800)	14,699
รวม	62,499	54,000	55	(1,033)	(17,990)	97,531

ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
โดยสาระสำคัญของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีดังนี้

จำนวนเงินกู้ยืม 1	:	70 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	:	ร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี
กำหนดชำระคืน	:	ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560
จำนวนเงินกู้ยืม 2	:	30 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	:	ร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี
กำหนดชำระคืน	:	ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด
(มหาชน) โดยสาระสำคัญของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีดังนี้

จำนวนเงินกู้ยืม	:	30 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	:	ร้อยละ MLR-3.52 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 ต่อปี
กำหนดชำระคืน	:	ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
โดยสาระสำคัญของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีดังนี้

จำนวนเงินกู้ยืม	:	143 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	:	ร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี
กำหนดชำระคืน	:	ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังไม่ได้เบิก
ใช้จำนวน 151 ล้านบาท (2559: 62 ล้านบาท)

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมข้างต้นระบุให้บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญา เช่น การรักษาอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา การโอนสิทธิการรับเงินตามสัญญาบริการฉบับหนึ่ง การไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของธุรกิจ และการไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดการในกิจการของบริษัทฯ ซึ่งทำให้อำนาจการควบคุมกิจการเปลี่ยนไป ยกเว้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่ระบุในสัญญาเงินกู้ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 บริษัทฯได้รับจดหมายจากธนาคารฯแจ้งว่าธนาคารฯตกลงยินยอมผ่อนปรนข้อกำหนดเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวในปี 2560 อย่างไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทฯได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวจากธนาคารฯเป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวนในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่ระบุในสัญญาเงินกู้ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯได้รับจดหมายจากธนาคารฯแจ้งว่าธนาคารฯตกลงยินยอมผ่อนปรนข้อกำหนดเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวในปี 2559 อย่างไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทฯได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวจากธนาคารฯเป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวนในงบแสดงฐานะการเงิน

22. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	14,685	10,803	9,975	6,937
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,520	607	1,134	391
ต้นทุนดอกเบี้ย	288	227	220	158
โอนกลับผลประโยชน์พนักงาน	(1,684)	-	-	-
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายไป	(175)	-	-	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ด้านประชากรศาสตร์	1,402	632	1,402	1,373
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ทางการเงิน	(119)	316	(119)	(54)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(235)	2,100	(235)	1,170
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	15,682	14,685	12,377	9,975

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ต้นทุนขาย	54	227	54	28
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	1,754	607	1,300	521
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	1,808	834	1,354	549

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 1.08 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.08 ล้านบาท) (2559: 0.2 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ปี) (2559: 9 - 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
อัตราคิดลด	2.03 - 2.81	1.80 - 2.03	2.81	1.98
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.88 - 8.81	5.88	8.81	5.88
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 43	0 - 26	0 - 43	0 - 26

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(0.5)	0.5	(0.4)	0.4
อัตราการขึ้นเงินเดือน	0.5	(0.5)	0.4	(0.4)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(0.5)	0.4	(0.4)	0.3

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตรากดลด	(0.5)	0.6	(0.4)	0.4
อัตรากำไรขั้นต้นเงินเดือน	0.6	(0.5)	0.4	(0.4)
อัตรากำไรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(0.7)	0.4	(0.4)	0.2

23. ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (IRCP-W2) ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 56,791,566 หน่วย ในอัตรา 3.09 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตรากำไรใช้สิทธิคือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 6.30 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2558 วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2558 วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2559 วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2559 และวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2560 (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (IRCP-W2) โดยปรับอัตรากำไรใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเดิม 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิเดิม 6.30 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ เป็นอัตรากำไรใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1.20 หุ้น ราคาการใช้สิทธิใหม่ 5.25 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ

ในระหว่างปี 2559 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิจำนวน 25,400 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 30,480 หุ้น ด้วยราคาการใช้สิทธิ 5.25 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ เป็นจำนวนรวม 0.2 ล้านบาท บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เป็น 254,298,158 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ในระหว่างปี 2560 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิจำนวน 1,324 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 1,588 หุ้น ด้วยราคาการใช้สิทธิ 5.25 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ เป็นจำนวนรวม 8,337 บาท บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เป็น 254,299,746 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ไม่มีผู้ใช้สิทธิ และหมดอายุไปจำนวน 55.2 ล้านหน่วย

24. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น				
ของพนักงาน	91,441	113,307	55,317	48,626
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7,926	8,465	1,544	2,470
ค่าตัดจำหน่าย	1,203	992	938	915
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	3,998	10,030	1,268	1,383
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,594	1,901	882	1,010
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป				
และงานระหว่างทำ	(19,791)	(49,408)	(24,080)	(19,887)

26. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	9,790	14,257	56	3,814
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่าง				
ชั่วคราว	(1,599)	(4,124)	(1,939)	(4,056)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน				
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	8,191	10,133	(1,883)	(242)

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ ขาดทุนจากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(210)	(610)	(210)	(498)
	(210)	(610)	(210)	(498)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	4,617	(105,193)	(21,443)	(132,674)
อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตรากำไร	923	(21,039)	(4,289)	(26,535)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้	(1,246)	(3,522)	(2,129)	(4,557)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	10,416	38,775	6,729	35,000
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม	(303)	(189)	(255)	(94)
โอนกลับประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับรู้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(1,599)	(3,892)	(1,939)	(4,056)
รวม	7,268	31,172	2,406	26,293
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	8,191	10,133	(1,883)	(242)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ประมาณการค่าเบี้ยปรับโครงการ	7,594	5,674	7,594	5,674
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,136	2,937	2,475	1,995
ผลขาดทุนสะสม	-	41	-	-
รวม	10,730	8,652	10,069	7,669
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ภายใต้				
สัญญาเช่าทางการเงิน	167	94	58	3
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	196	-	196	-
รวม	363	94	254	3
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	10,367	8,558	9,815	7,666

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 170.2 ล้านบาท (2559: 166.3 ล้านบาท) ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

27. ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารขาดทุนสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีตามที่กล่าวข้างต้นกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560				
ขาดทุนสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ	ขาดทุนต่อหุ้น	
งบการเงิน	งบการเงิน	ถัวเฉลี่ย	งบการเงิน	งบการเงิน
รวม	เฉพาะกิจการ	ถ่วงน้ำหนัก	รวม	เฉพาะกิจการ
พันบาท	พันบาท	พันหุ้น	บาท	บาท
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น				
ของบริษัทฯ				
(3,017)	(19,559)	254,299	(0.01)	(0.08)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559				
ขาดทุนสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ	ขาดทุนต่อหุ้น	
งบการเงิน	งบการเงิน	ถัวเฉลี่ย	งบการเงิน	งบการเงิน
รวม	เฉพาะกิจการ	ถ่วงน้ำหนัก	รวม	เฉพาะกิจการ
พันบาท	พันบาท	พันหุ้น	บาท	บาท
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น				
ของบริษัทฯ				
(100,752)	(132,432)	254,287	(0.40)	(0.52)

ไม่มีการแสดงกำไรต่อหุ้นปรับลดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนื่องจากกำไรต่อหุ้นปรับลดกลับเป็นปรับเพิ่ม

28. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯคือคณะกรรมการบริษัท

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของโครงการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

- ประเภทโครงการ
- ประเภทไม่ใช่โครงการ

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบถามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560			รวม
	ส่วนงานธุรกิจ ประเภทโครงการ	ส่วนงานธุรกิจ ประเภทไม่ใช่ โครงการ	ตัดบัญชี	
รายได้				
รายได้ส่วนงานดำเนินงาน				
รายได้รวม	601,688	658,017	(12,359)	1,247,346
รายได้ระหว่างส่วนงาน	(1,527)	(10,832)	12,359	-
รายได้จากการขายจากลูกค้าภายนอก	<u>600,161</u>	<u>647,185</u>	<u>-</u>	<u>1,247,346</u>
ผลการดำเนินงานของส่วนงาน	115,279	142,675	(11,637)	246,317
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				(143,007)
ค่าใช้จ่ายในการขาย				(38,765)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์				1,548
ดอกเบี้ยรับ				721
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน				(21,126)
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย				(9,129)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ				(26,641)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ				(5,301)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(8,191)
ขาดทุนสำหรับปี				<u>(3,574)</u>

(หน่วย: พันบาท)

	2559			รวม
	ส่วนงานธุรกิจ ประเภทโครงการ	ส่วนงานธุรกิจ ประเภทไม่ใช่ โครงการ	ตัดบัญชี	
รายได้				
รายได้ส่วนงานดำเนินงาน				
รายได้รวม	580,090	601,691	(55,466)	1,126,315
รายได้ระหว่างส่วนงาน	(22,369)	(33,097)	55,466	-
รายได้จากการขายจากลูกค้าภายนอก	<u>557,721</u>	<u>568,594</u>	<u>-</u>	<u>1,126,315</u>
ผลการดำเนินงานของส่วนงาน	62,350	151,773	29,034	243,157
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				(165,009)
ค่าใช้จ่ายในการขาย				(35,975)
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์				(170)
ดอกเบี้ยรับ				1,081
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน				(28,681)
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย				(9,457)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ				(106,024)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ				(4,115)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(10,133)
ขาดทุนสำหรับปี				<u>(115,326)</u>

สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ส่วนงานธุรกิจ		รวมส่วนงาน	สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน	
	ส่วนงานธุรกิจประเภทโครงการ	ประเภทไม่ใช่โครงการ		ไม่ได้ปันส่วน	รวม
สินทรัพย์ของส่วนงาน					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	602,419	235,159	837,578	182,556	1,020,134
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	509,767	231,998	741,765	305,882	1,047,647

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในประเทศเดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสองราย เป็นจำนวนเงิน 246 ล้านบาท และ 146 ล้านบาท (ปี 2559 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงิน 160 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจประเภทโครงการ

29. เงินปันผล

เงินปันผลที่บริษัทฯประกาศจ่ายในปี 2559 ประกอบด้วย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	ปันผลจ่าย (พันบาท)	ปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559	12,713	0.05
รวมเงินปันผลที่บริษัทฯจ่ายในปี 2559		12,713	0.05

30. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด และบริษัท เอ ไอเอ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากราชการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1.8 ล้านบาท และ 1.7 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการ: 1.0 ล้านบาท และ 0.9 ล้านบาท ตามลำดับ)

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์และการจ้างผู้รับจ้างช่วง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการซื้ออุปกรณ์ และการจ้างผู้รับจ้างช่วงเป็นจำนวนเงินประมาณ 201 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 181 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2559: 259 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 238 ล้านบาท))

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร รถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 27 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายชำระ	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2559	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี	2.6	1.5	4.3	1.5
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	0.4	0.4	2.4	1.4

31.3 ภาระผูกพันหากไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีการทำสัญญาขายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้บริการออกแบบระบบ พัฒนาระบบ และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 34 สัญญา และจำนวน 29 สัญญา ตามลำดับ มูลค่ารวมตามสัญญาจำนวนเงิน 1,006 ล้านบาท และจำนวนเงิน 1,169 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯมีการส่งมอบงานแล้วจำนวนเงิน 749 ล้านบาท และจำนวนเงิน 813 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯจะต้องส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และบริษัทฯจะต้องนำหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารไปวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา บริษัทฯจะถูกริบหลักประกัน และต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดในสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีการทำสัญญาว่าจ้างเพื่อดำเนินงานด้านการออกแบบระบบ พัฒนาระบบ การจัดทำระบบรวมถึงการฝึกอบรมกับผู้รับช่วงต่อจำนวน 19 สัญญา และจำนวน 64 สัญญา ตามลำดับ มูลค่ารวมตามสัญญาจำนวนเงิน 127 ล้านบาท และจำนวนเงิน 175 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายชำระเงินตามสัญญาแล้วจำนวนเงิน 98 ล้านบาท และจำนวนเงิน 93 ล้านบาท ตามลำดับ หากผู้รับช่วงต่อไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายต่อบริษัทฯตามที่กำหนด

31.4 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวนประมาณ 422 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 406 ล้านบาท) (2559: 485 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 469 ล้านบาท)) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2559	
	งบการเงิน		งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ค้ำประกันการชำระคืนเงินรับ				
ล่วงหน้าและเงินประกัน				
ผลงาน	415.42	401.81	470.00	454.83
ค้ำประกันการประมูลงาน	4.43	4.43	11.31	11.31
ค้ำประกันอื่น ๆ	1.80	0.17	4.03	2.40
รวม	421.65	406.41	485.34	468.54

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯได้รับหนังสือบอกเลิกจ้างเหมาจากผู้ว่าจ้างรายหนึ่ง ซึ่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือเรียกให้ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันสองฉบับเป็นจำนวนรวม 33 ล้านบาท ชำระหนี้ตามหนังสือค้ำประกัน บริษัทฯได้มีหนังสือแจ้งธนาคารดังกล่าวให้ระงับการชำระหนี้ตามหนังสือค้ำประกัน และได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยได้มีคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ว่าจ้างระงับการดำเนินการเพื่อบังคับธนาคารให้ชำระหนี้ตามหนังสือค้ำประกันจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งยกคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯยังไม่ได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ว่าจ้างส่งหนังสือไปยังธนาคารเพื่อขอบังคับหลักประกันที่บริษัทฯได้ให้ไว้ตามสัญญา

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ธนาคารดังกล่าวได้ชำระหนี้ตามหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างตามหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนรวม 33 ล้านบาท และได้เรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระหนี้ดังกล่าวแก่ธนาคาร และเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ดังกล่าวแก่ธนาคารแล้ว และได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

31.5 การค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันร่วมกับกรรมการของบริษัทฯ จากการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในวงเงิน 174 ล้านบาท (2559: 154 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวนำวงเงินไปออกหนังสือค้ำประกันธนาคารให้แก่บริษัทร่วมจำนวน 15.2 ล้านบาท (2559: 15.2 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันสัญญาของบริษัทร่วม

31.6 คดีฟ้องร้อง

(1) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 บริษัทแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ และจำเลยอีก 5 ราย โดยบริษัทฯ เป็นจำเลยที่ 6 ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ และเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 378 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ และค่าใช้จ่ายประโยชน์ลิขสิทธิ์เดือนละ 10 ล้านบาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะหยุดการละเมิดลิขสิทธิ์

เนื่องจากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และบริษัทฯ ได้ยื่นคำให้การต่อศาลแล้วในวันที่ 8 มกราคม 2561 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว บริษัทฯ จึงยังมีได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความไว้ในบัญชี

(2) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 อดีตพนักงานคนหนึ่งได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ ต่อศาลแรงงานกลาง โดยเรียกค่าชดเชยและค่าจ้างจำนวนเงินรวม 4.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่เลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ

เนื่องจากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง และอยู่ระหว่างการไต่ถามเถียงข้อพิพาทร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับอดีตพนักงานดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว บริษัทฯ จึงยังมีได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความไว้ในบัญชี

32. สินทรัพย์/หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม					
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	61.46	13.20	1,495.44	1,759.70	32.6809	35.8307
ยูโร	-	-	7.70	-	39.0273	37.7577
ลาวกีบ	6.07	-	-	-	0.0039	0.0044

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	15.64	13.20	594.14	984.20	32.6809	35.8307
ยูโร	-	-	7.70	-	39.0273	37.7577

33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกหนี้ที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ ลูกหนี้อื่นและตัวเงินรับที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	31 ธันวาคม 2560				
	อัตราดอกเบี้ย คงที่	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2.47	54.21	4.04	60.72	0.125 - 1.10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	588.64	588.64	-
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ	2.90	-	-	2.90	5.00
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	95.59	-	-	95.59	0.37 - 1.10
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	91.79	72.82	-	164.61	4.50 - 5.025
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	340.66	340.66	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	4.51	-	-	4.51	3.27 - 9.17
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	97.53	-	97.53	MLR - 3.52 ถึง MLR - 1.25

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				
	31 ธันวาคม 2559				
	อัตรา ดอกเบี้ย คงที่	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.89	215.59	5.28	222.76	0.13 - 1.10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	518.77	518.77	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ ค้ำประกัน	65.29	-	-	65.29	0.65 - 1.10
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซิท	73.89	181.90	-	255.79	2.50 - 5.875
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	260.91	260.91	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	4.97	-	-	4.97	4.93 - 9.17
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	62.50	-	62.50	MLR - 3.52 ถึง MLR - 1.25

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	31 ธันวาคม 2560				
	อัตรา ดอกเบี้ย คงที่	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.64	5.89	1.80	9.33	0.125 - 1.10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	445.22	445.22	-
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ	2.90	-	-	2.90	5.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	40.00	-	-	40.00	12.00
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	70.09	-	-	70.09	0.37 - 1.10
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและ เจ้าหนี้ทรัสต์รีซิท	42.47	71.00	-	113.47	4.50 - 4.75
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	243.41	243.41	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	3.31	-	-	3.31	3.27 - 9.17
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	97.53	-	97.53	MLR - 3.52 ถึง MLR - 1.25
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	35.00	-	-	35.00	5.80 - 6.00

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559

	อัตรา ดอกเบี้ย คงที่	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.54	187.89	2.34	191.77	0.13 - 1.10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	390.39	390.39	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	40.00	-	-	40.00	12.00
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	44.48	-	-	44.48	0.65 - 1.10
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและ เจ้าหนี้ธุรกิจ	-	180.00	-	180.00	2.50 - 5.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	243.41	243.41	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	3.62	-	-	3.62	4.93 - 9.17
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	62.50	-	62.50	MLR - 3.52 ถึง MLR - 1.25
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	45.00	-	-	45.00	5.80 - 7.50

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงไว้ในหมายเหตุ 32

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ

33.2 มูลค่ายุดิทธิธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุดิทธิธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.9:1 (2559: 1.9:1) (เฉพาะบริษัทฯ: 2.0:1 (2559: 2.0:1))

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561